



สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
(Department of Agricultural Extension)

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑. บัณฑิตชุมชนไหนอึดเรียกแจรงรายตัว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๓

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงบูรณาการงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรทั้งระบบ ว่ารัฐบาลนี้ มีแนวทางให้ทุกหน่วยงานร่วมมืออย่างเป็น รูปธรรม และมุ่งเน้นพัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผ่านศูนย์การเรียนรู้เกษตร ๘๘๒ ศูนย์ในอำเภอละ ๑ ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อยอดทางการเกษตร โดยเกษตรกรจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากเกษตรกร และปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จ โดยแต่ละศูนย์ต้องมีองค์ประกอบสำคัญอย่างน้อย ๔ องค์ประกอบคือ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คนในปี ๕๙

นายโอฬารกล่าวเพิ่มเติมว่า "พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ได้ย้ำทุกหน่วยงานทำเพื่อเกษตรกร หากไม่บูรณาการร่วมกัน และพอมมีปัญหา อธิบดีแต่ละกรมก็จะถูก รมว.เกษตรฯเรียกมาชี้แจง และ ไล่จี้เรื่องงานให้เดินหน้าให้ได้ตามเป้าหมายปี ๕๙ เป็นปีแห่งการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร"

๖๖ บิ๊กฉัตรชูกรมไหนฮิตเรียกแจกรายตัว

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า จากการหารือข้าราชการกระทรวงมหาดไทยถึงการเตรียมรับมือภัยแล้งในที่ประชุมเห็นควรให้นำมาตรการที่ 4 คือการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ซึ่งเป็น 1 ใน 8 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด และพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา 55 จังหวัด ไปใช้กับเกษตรกรชาวสวนยาง เนื่องจากเห็นว่าในช่วงต่อจากนี้ราคายางอาจยังไม่กระเตื้องขึ้น จึงต้องนำมาตรการดังกล่าวมาใช้ เช่น ปลูกพืชชนิดอื่น ทำอาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์หรือทำการเกษตรประเภทอื่น โดยมอบให้อธิบดีกรมการปกครองและรองปลัดไปหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาความเหมาะสมต่อไป

ขณะที่นายไพบูลย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงบูรณาการงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งระบบ ว่ารัฐบาลนี้มีแนวทางให้ทุกหน่วยงานร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งเน้นพัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผ่านศูนย์การเรียนรู้เกษตรกร 882 ศูนย์ ในอำเภอละ 1 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อยอดทางการเกษตร โดยเกษตรกรจะได้รับถ่ายทอดประสบการณ์จากเกษตรกร และ

ปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จ นายไพบูลย์ กล่าวว่า โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว จะเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญของพื้นที่ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด โดยแต่ละศูนย์ต้องมีองค์ประกอบสำคัญอย่างน้อย 4 องค์ประกอบคือ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 100,000 คนในปี 59 โดยการทำงานจากนี้ไปจะใช้เกษตรกรเป็นกลุ่มเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้แต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกันจะมีข้อมูลรายศูนย์ เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองประเด็นการพัฒนาในพื้นที่ที่สอดคล้องกับความต้องการเกษตรกรและพื้นที่นั้น ๆ รวมทั้งเป็นจุดที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐด้วย

“พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ได้เข้าทุกหน่วยงานทำเพื่อเกษตรกร หากไม่บูรณาการร่วมกัน และพอมมีปัญหา อธิบดีแต่ละกรมก็จะถูก รมว.เกษตรฯเรียกมาชี้แจงและไล่ชี้แจงงานให้เดินหน้าให้ได้ตามเป้าหมายปี 59 เป็นเป้าหมายถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร” นายไพบูลย์กล่าว.